



# Nguyệt ca.

Trịnh Công Sơn

  
 Từ khi trăng là nguyệt đèn thấp sáng trong tôi Từ  
 Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi ĐÀN  
 Từ trăng thối là nguyệt là trăng với bao la Từ

  
 khi trăng là nguyệt em mang tim bối rồi Từ khi trăng là nguyệt tôi  
 chim non lần hạt cho câu kinh bước tới Từ khi trăng là nguyệt tôi  
 trăng kia vĩa mọc trong tôi không trí nhớ Từ trăng thối là nguyệt hôm

  
 như từng cảnh điệu vui Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời  
 nghe đời vô về tới Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời  
 nao chợt có lời thưa Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

  
 Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa Từ  
 Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi Vườn  
 Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi giọt

  
 bao la em đã đến xưa tan những nghi ngờ Từ trăng xưa là  
 năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về Từ trăng thối là  
 sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về Từ trăng thối là

  
 nguyệt lòng tôi có đôi khi tựa bóng hoa vĩa mọc hân hoan giấy xuống  
 nguyệt một hôm bỗng nghe ra buồn vui kia là một như quên trong nỗi  
 nguyệt mỗi mế đá thời lần vườn năm xưa vĩa một cây đâm mế hết

  
 thế Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca Từ  
 nhớ Từ trăng thối là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia Từ  
 nhánh Từ trăng thối là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên Từ

  
 khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là.  
 em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ  
 em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình.

# Sheet Nguyệt ca, file .PDF

"1. Từ khi trăng là nguyệt đèn thấp sáng trong tôi"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Nguyệt ca của tác giả Trịnh Công Sơn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Nguyệt ca

- Tác giả: Trịnh Công Sơn

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4299-nguyet-ca>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)